



15 tháng Tư, 2020

Kính gửi các Cư dân,

Chúng ta đã bước vào tháng thứ hai khu San Francisco Bay Area thực hiện chỉ thị Ở yên Tại chỗ, và chúng ta thật phần khởi khi thấy rằng các giải pháp hạn chế tiếp xúc có vẻ như đã có tác dụng. Các ca COVID-19 có vẻ đã chững lại. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng những chỉ thị này vẫn còn hiệu lực đến ngày 3 tháng Năm là có lý do, và chúng có thể được gia hạn lần nữa. Chúng ta đã chứng kiến điều gì có thể xảy ra trên những khu vực khác của thế giới nếu như bây giờ chúng ta không cảnh giác.

Trong mọi tình huống, EBALDC vẫn được xem là “doanh nghiệp thiết yếu” bởi vì những dịch vụ thiết yếu mà chúng tôi đem lại. Trong tháng vừa qua, Nhóm Bảo trì của EBALDC đã vệ sinh tất cả mọi khu bất động sản mà chúng tôi quản lý – tổng cộng là 30 tòa nhà – để đảm bảo nơi ở của quý vị an toàn, tiền thuê của quý vị vẫn ở mức chi trả được, và các trường hợp khẩn cấp then chốt đều được giải quyết, trong khi vẫn duy trì hạn chế tiếp xúc.

Xét thấy tính chất của tổ chức chúng tôi và để đảm bảo các quản lý bất động sản đều có được giờ nghỉ và thời gian dành để chăm sóc gia đình của họ, quý vị có thể sẽ thấy những thành viên khác nhau của nhóm đang trực ở những khung giờ khác nhau trong ngày. Xin hãy an tâm rằng toàn tổ chức EBALDC đang thực hiện tất cả các giải pháp vệ sinh và hạn chế tiếp xúc rất nghiêm túc. **Sức khỏe của quý vị cũng như của nhóm chúng tôi là điều quan trọng hàng đầu.**

Cũng như các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác đang vật lộn để mua thiết bị bảo hộ vật lý (PPE), EBALDC cũng thế. **Chúng tôi đã đặt hàng mua mặt nạ và những PPE khác.** Nếu quý vị thấy nhân viên EBALDC không đeo mặt nạ, xin hãy hiểu rằng họ đang làm việc cật lực để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho tất cả chúng ta. **Và theo các viên chức y tế cộng đồng, dù bất kỳ ai có đeo mặt nạ hay không, việc hạn chế tiếp xúc cách nhau ít nhất 6 feet, rửa tay thường xuyên, và ở yên tại chỗ là những phương pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.**

Chúng tôi hiểu rằng đây là khoảng thời gian rất gay go cho quý vị, gia đình quý vị, và các cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi biết rằng đối với nhiều người trong chúng ta, thật khó khăn khi không thể ôm chặt lấy những người mà chúng ta quan tâm. Toàn thể gia đình EBALDC đang làm việc để đảm bảo sức khỏe thể lý, tâm lý, và vững mạnh kinh tế cho cư dân, khách hàng, lẫn nhân viên của mình.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay quan ngại nào mà quý vị không muốn chia sẻ với quản lý bất động sản của quý vị và nhóm dịch vụ cư dân, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi tại communications@ebladc.org. Thông tin liên lạc trực tiếp cho quý vị cũng được liệt kê dưới đây để thuận tiện.

Trong Cộng đồng,

Quản lý Bất động sản:

Email & Số Điện thoại của Quản lý Bất động sản:

Điều phối viên Dịch vụ Cư dân:

Email & Số Điện thoại của Điều phối viên Dịch vụ Cư dân:

BRINGING HEALTH HOME FOR 45 years